



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตามที่ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว และตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเท่าที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๑.๑ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นายสุขุม สังข์ชุม

๒. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร

กำหนดให้มีการดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม และจะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) สำหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกสรร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบฯ มาแสดงเพื่อรายงานตัวก่อนถึงกำหนดการดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๓.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรสามารถนำเสนอผลงาน ประสบการณ์ หรือแสดงเอกสารต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม (ถ้ามี)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้นนี้ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ตรวจตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ หากปรากฏว่าภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจริง เทศบาลตำบลอ่าวขนอมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม